

4-1-2014

จักระแสการศึกษาโลก

ศรัโพร โชติจรรวัฒนา

Follow this and additional works at: <https://digital.car.chula.ac.th/educujournal>



Part of the [Education Commons](#)

Recommended Citation

โชติจรรวัฒนา, ศรัโพร (2014) "จักระแสการศึกษาโลก," *Journal of Education Studies*: Vol. 42: Iss. 2, Article 16.
Available at: <https://digital.car.chula.ac.th/educujournal/vol42/iss2/16>

This Article is brought to you for free and open access by the Chulalongkorn Journal Online (CUJO) at Chula Digital Collections. It has been accepted for inclusion in Journal of Education Studies by an authorized editor of Chula Digital Collections. For more information, please contact ChulaDC@car.chula.ac.th.

จับกระแสการศึกษาโลก Capture World Movement in Education

ศรีไพร โชติจิรวัดนา

ผู้ปกครองประท้วงโรงเรียนในประเทศจีน ให้อาจารย์ไวรัสแก่นักเรียนจนป่วย

ผู้ปกครองเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพากันประท้วงที่ทำการของรัฐบาลท้องถิ่น ในสามมณฑลของประเทศจีนแสดงความโกรธแค้นผู้บริหารโรงเรียน เนื่องจากโรงเรียน ได้ให้นักเรียนอนุบาลทานยาต้านไวรัสโดยผู้ปกครองไม่ทราบเรื่อง และผลให้เด็กป่วยเป็นจำนวนมาก

เหตุการณ์นี้เริ่มเกิดขึ้นที่เมืองซีอาน และกระจายไปยังหลายเมือง นักเรียนอนุบาล เกือบ ๒,๐๐๐ คน เมื่อรับประทานยาเม็ดที่ทางโรงเรียนจัดให้มีอาการเวียนหัวเหงื่อออกมาก เวลากลางคืน ปวดท้อง ปวดขาและอวัยวะเพศ ค้นตามเนื้อตัว อาเจียน และหัวใจเต้นผิดปกติ หงุดหงิด ปวดเมื่อยได้รีบพาเด็กเข้ารับการรักษ ผลการตรวจพบความผิดปกติในปีสภาวะ และเลือด คาคว่าไตหรือตับอาจถูกทำลาย ด้านรัฐมนตรีการศึกษาและสาธารณสุขได้สั่งตรวจ โรงเรียนอนุบาลทั่วประเทศ

ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเฟิงหยุนลันหวันและโรงเรียนอนุบาลหงจิง ชิงเซิง ในมณฑล ส่านซี เมืองจีหลิน มณฑลหูเป่ย์ได้ให้นักเรียนทานยา “โมร็อกซีติน เอบีโอบี” มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นยาที่ผลิตตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ตามเอกสารกำกับยาระบุว่าใช้เพื่อรักษาอาการไข้ ซึ่งผลข้างเคียงของยาคือ เหงื่อออกมาก เบื่ออาหาร ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ ครูประจำชั้น ผู้บริหารโรงเรียนจะบอกให้นักเรียนทานยาเม็ดดังกล่าวเนื่องจากจะทำให้สุขภาพแข็งแรง

ตั้งใจเรียนแต่ห้ามบอกผู้ปกครองว่าครูให้ทานยาโดยนักเรียนทานยานั้นนานถึง ๓ ปี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า การให้วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส เป็นวิธีการป้องกันการเป็นไข้ ที่ดีกว่าให้ยาดังกล่าว เนื่องจากยาชนิดนี้ไม่เคยมีรายงานทางการแพทย์

ล่าสุด ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลที่ให้นานี้แก่เด็กนักเรียนถูกจับดำเนินคดีแล้ว และทางการเงินสั่งตรวจสอบโรงเรียนอนุบาลทั่วประเทศเพื่อตรวจสอบว่า มีโรงเรียนใดบ้างมี ลักษณะเหตุการณ์เช่นนี้

๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ไซน่า เดลี

นักเรียนมัธยมจีนเครียดฆ่าตัวตายในห้องเรียน

เกิดเหตุนักเรียนมัธยมชาวจีนได้ฆ่าตัวตายระหว่างที่นั่งเรียนหนังสือในห้อง โดยกระโดดออกจากหน้าต่างห้องทำให้เพื่อนๆ ตกตะลึงทั้งห้องเรียน มีกล้องวงจรปิดได้บันทึกเหตุการณ์ดังกล่าว แสดงภาพเหตุการณ์ในห้องเรียนซึ่งมีสภาพเป็นปกตินักเรียนนั่งเตรียมอุปกรณ์การเรียนอยู่เต็มห้อง แล้วนักเรียนรายหนึ่งได้ลุกจากเก้าอี้กระโดดพุ่งหลาวฆ่าตัวตายทางหน้าต่าง ทำให้นักเรียนทั้งห้องต่างตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ต่อมาเว็บไซต์ Liveleak ได้เผยแพร่วิดีโอดังกล่าว โดยให้ข้อมูลว่า นายเสี่ยว เฉิน นักเรียนมัธยมจีน ได้กระโดดฆ่าตัวตายจากหน้าต่างห้องกลางชั้นเรียน คาดว่าเป็นเพราะเกิดความกดดันที่ต้องเตรียมตัวการสอบเอ็นทรานซ์ของโรงเรียน

เหตุการฆ่าตัวตายนี้นสะท้อนถึงปัญหาวิกฤตฆ่าตัวตายในประเทศจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่วัยรุ่น ซึ่งมีสถิติเป็นกลุ่มคนฆ่าตัวตายสูงเป็นอันดับหนึ่ง สาเหตุที่ปัญหาดังกล่าวมีสูงมากเพราะว่า กลุ่มวัยรุ่นชาวจีนต้องถูกกดดันให้ประสบความสำเร็จในด้านการเรียน โดยระบบการศึกษาจีนจะมุ่งเน้นให้นักเรียนแข่งขันทำเกรดเพื่อเพิ่มสถานะทางการเรียนของตัวเอง และมีผลต่ออนาคตของนักเรียนในระบบทั้งหมด

๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ นีวยอร์ก เดลีนิวส์

โรงเรียนเตรียมทหารประเทศเกาหลียกเลิกกฎการห้ามดื่มสุรา สูบบุหรี่ และแต่งงาน

โรงเรียนเตรียมทหารประเทศเกาหลีใต้ได้เตรียมยกเลิกข้อห้ามนักเรียนนายร้อยดื่มสุรา สูบบุหรี่ และแต่งงาน แล้ว เป็นการปรับปรุงกฎให้เข้ากับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง และแก้ปัญหาหนักเรียนนายร้อยก่อเหตุหลายคดีจากกฎข้อห้ามที่เข้มงวด

กฎเกณฑ์ข้อห้ามดื่มสุรา สูบบุหรี่และแต่งงานถูกตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1952 ซึ่งมีปัญหาทำทายเป็นต่าง ๆ หลังเกิดคดีอื้อฉาวหลายคดีซึ่งก่อเหตุโดยนักเรียนนายร้อย ตัวอย่างคดีที่เกิดขึ้นในปีที่แล้ว เป็นคดีนักเรียนนายร้อยชายข่มขืนนักเรียนนายร้อยหญิง และคดีที่ศาลท้องถิ่นตัดสินให้โรงเรียนเตรียมทหารห้ามพลตนักเรียนนายร้อยรายหนึ่งที่มีเพศสัมพันธ์กับแฟนสาวนอกโรงเรียน การเกิดคดีดังกล่าวก่อให้เกิดการโต้แย้งทางสังคมอย่างมาก โรงเรียนเตรียมทหารจึงออกแถลงการณ์ว่า กองทัพอำลังพิจารณาที่จะปรับระบบใหม่ ให้เข้ากับหลักกฎหมายกระแสสังคม และจุดประสงค์ด้านการศึกษา โดยพฤติกรรมห้ามดังกล่าวจะยังคงบังคับใช้

เฉพาะในโรงเรียน ไม่นับรวมนอกสถานที่ และนักเรียนนายร้อยสามารถหมั้นแฟนได้ แต่ห้ามแต่งงาน และห้ามทำให้เกิดการตั้งครรภ์ หรือหากเกิดการตั้งครรภ์จะต้องแสดงความผิดชอบเป็นพ่อหรือเป็นแม่ของเด็ก

๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ เดอะโคเรีย ไทมส์

ผลวิจัยพบว่า มารดาส่งความเครียดสู่ทารกตั้งแต่ในครรภ์

นักจิตวิทยาทางด้านเด็กจากมหาวิทยาลัยเดนเวอร์ เอลิเซีย บ็อกกี เดวิส และคิม พิลยอง เปิดเผยผลวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้นที่แสดงให้เห็นว่า สตรีโมนความเครียดที่ผู้เป็นมารดาหลังออกมาขณะตั้งครรภ์นั้น อาจส่งผลในระยะยาวต่อเด็กทารกในครรภ์ตลอดจนเมื่อคลอดและเจริญวัยขึ้นมาแล้ว เป็นการส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของเด็ก จึงควรแก้ไขหรือป้องกันตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ ไม่ใช่มุ่งเน้นในการแก้ปัญหาสภาวะแวดล้อมในการเจริญวัยในภายหลัง

ผลการทดลองซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่เมื่อปี ค.ศ. 2011 นักจิตวิทยาทั้งคู่ได้ติดตามทดสอบกลุ่มตัวอย่างที่เป็นหญิงตั้งครรภ์จำนวน ๑๑๖ คนตลอดระยะเวลาการตั้งครรภ์ เพื่อทดสอบระดับฮอร์โมนคอร์ติซอล ซึ่งจะหลั่งจากต่อมหมวกไตเมื่อตอบสนองต่อความเครียด โดยจะมีการตรวจวัดทุกเดือนในช่วงครรภ์ระยะที่สองและสาม หลังจากที่ทารกคลอดแล้ว ผู้วิจัยตรวจวัดระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลของทารกแต่ละรายจากเลือดที่เจาะจากเท้า รวมทั้งเฝ้าติดตามอาการของเด็กขณะเจาะเลือดด้วย ผลพบว่า เด็กทารกชายที่พบกับภาวะฮอร์โมนคอร์ติซอลของผู้เป็นแม่ระหว่างอยู่ในครรภ์สูง ยิ่งเกิดการหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลสูงมากตามไปด้วยและมีแนวโน้มว่าจะลดระดับลงช้ากว่าเด็กปกติทั่วไป ต่อมานักจิตวิทยาทั้งสองได้ทดลองการให้ฮอร์โมนคอร์ติซอลสังเคราะห์ หรือกลูโคคอร์ติคอยด์ ซึ่งใช้เพื่อแก้ปัญหาแม่ที่มีภาวะน้ำเดินก่อนกำหนด ทั้งนี้เพื่อให้ปอดของทารกในครรภ์ทำงานได้เต็มที่ตั้งแต่ก่อนคลอดเพื่อช่วยชีวิตเด็กที่คลอดก่อนกำหนด อย่างไรก็ตาม ผลพบว่า หญิงที่มีอาการว่าจะคลอดก่อนกำหนดจำนวนร้อยละ ๓๐-๔๐ กลับคลอดตามกำหนดปกติ ซึ่งเท่ากับได้รับปริมาณฮอร์โมนคอร์ติซอลเข้าไปในระดับสูงโดยไม่เกิดประโยชน์ เมื่อทำการศึกษาผลในเด็กอายุระหว่าง ๖-๑๐ ปี ซึ่งผู้เป็นแม่ได้รับกลูโคคอร์ติคอยด์ ในระดับสูงขณะตั้งครรภ์ ผู้วิจัยพบว่า สมอของเด็กเหล่านี้มีส่วนที่เรียกว่า “โรสทริล แอนทีเรียร์ ชินกูเลต” บางกว่าเด็กรายอื่นๆ ซึ่งไม่ได้รับกลูโคคอร์ติคอยด์ในระดับสูง ส่วนของสมอดังกล่าวเกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึก ซึ่งเด็กที่มีสมอส่วนนี้

บาง จะเป็นคนมีความรู้สึกหวาดกลัว กระวนกระวาย ไม่มั่นคง ซึ่งชี้ให้เห็นว่า ความเครียด ส่งผลต่อแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน สถานการณ์เดียวกันอาจทำให้บางคนถึงกับใจสั้นระรัว มือไม้สั่น ในขณะที่อีกบางคนรู้สึกเฉยๆ เท่านั้นเอง

๔ มีนาคม เดลีเมลล์ ยูเค

ยูนิเซฟเปิดเผยสถานการณ์สิทธิเด็กทั่วโลกปี ค.ศ. 2014 ดีเพิ่มขึ้น

เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ กองทุนสงเคราะห์เด็กแห่งสหประชาชาติ (องค์การยูนิเซฟ) เผยแพร่รายงานระบุว่า สถานการณ์ด้านสิทธิของเด็กมีความก้าวหน้าดีขึ้น นับแต่อनुสัญญาว่า ด้วยสิทธิเด็กได้รับการรับรองจากสมัชชาสหประชาชาติเมื่อเกือบ ๒๕ ปีก่อน แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีเด็กทั่วโลกอีกกว่า ๓๐๐ ล้านคนที่ยังต้องทำงาน และอีกกว่า ๖ ล้านคนที่เสียชีวิตไปจากสาเหตุที่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้

ในรายงานว่าด้วยสถานการณ์เด็กปี ค.ศ. 2014 ของยูนิเซฟ ระบุถึง พัฒนาการเชิงบวกเกี่ยวกับสิทธิเด็กว่า เด็กราว ๙๐ ล้านคน ที่อาจจะเสียชีวิตก่อนมีอายุ ๕ ขวบได้ หากอัตราการเสียชีวิตของเด็กยังอยู่ในระดับเดียวกับปี ค.ศ. 1990 นั้น กลับมีชีวิตรอดอยู่ สาเหตุเพราะมีความก้าวหน้าของการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กมากขึ้น และการมีระบบสาธารณสุข น้ำสะอาดและสุขอนามัยที่ดี นอกจากนี้ ยังพบว่าจำนวนวัยรุ่นที่มีการหยุดชะงักของการเจริญเติบโตนั้นได้ลดลงไปจำนวนร้อยละ ๓๗ นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากระบบโภชนาการที่ได้รับการปรับปรุง จำนวนเด็กที่ได้เข้าเรียนหนังสือในระดับประถมศึกษาเพิ่มมากขึ้น แม้กระทั่งเด็กในกลุ่มประเทศยากจนมากที่สุดในโลก ที่ในช่วงปี ค.ศ. 1990 มีเด็กที่ได้เรียนหนังสือในระดับชั้นประถมเพียงแค่ร้อยละ ๕๓ เท่านั้น แต่ในปี ค.ศ. 2011 ได้มีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ ๘๑

ในส่วนพัฒนาการเชิงลบนั้น เด็กราว ๖.๖ ล้านคนที่อายุต่ำกว่า ๕ ขวบได้เสียชีวิตลงในปี ค.ศ. 2012 ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากสิ่งที่สามารถป้องกันไม่ทำให้พวกเขาเสียชีวิตได้ ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กในการมีชีวิตอยู่โดยเด็กที่เสียชีวิตเหล่านั้น มาจากพื้นที่ในเขตชุมชนเมืองหรือเขตชนบท ถูกตัดขาดจากการให้บริการเนื่องจากปัญหาความยากจนและสภาพภูมิศาสตร์ นอกจากนี้ ร้อยละ ๑๕ ของประชากรเด็กทั่วโลกที่มีทั้งสิ้น ๒,๒๐๐ ล้านคน ยังเป็นเด็กที่ต้องทำงานหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ซึ่งได้รับสัญญาว่าพวกเขาจะได้รับการคุ้มครอง

สิทธิจากการถูกแสวงหาผลประโยชน์และการล่วงละเมิดสิทธิในการเรียนหนังสือและการที่เยาวชน และจำนวนเด็กหญิงร้อยละ ๑๑ ยังต้องแต่งงานก่อนจะมีอายุ ๑๕ ปี ซึ่งทำให้สิทธิของเด็กในด้านสาธารณสุข การศึกษาและการได้รับการปกป้องนั้นตกอยู่ในความเสี่ยงอันตราย

รายงานของยูนิเซฟพยายามเน้นย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อที่รัฐบาลนานาชาติจะสามารถเข้ามาแทรกแซงให้เข้าถึงกลุ่มเด็กที่ด้อยโอกาสและช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพวกเขาให้ดีขึ้น

๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ เอ็นบีซีนิวส์

ผู้เรียบเรียง

นางสาวศรีไพร โขติจิรวัดนา เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ (บรรณารักษ์) คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ อีเมล: sripraich@yahoo.com